



**ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง**  
**สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด**  
**เรื่อง เลื่อนการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดใหม่**

ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 11 คน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 61 ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2551 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งภาครัฐได้ออกมาตรการต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อน กิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกอบกับ นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ออกประกาศเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ และเพื่อให้สหกรณ์ฯ พิจารณาถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคต่อสาธารณชน ประกอบกับหนังสือตอบข้อหารือของสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 กรณีกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ต้องครบวาระการดำรงตำแหน่ง และข้อบังคับของสหกรณ์กำหนดให้รักษาการในตำแหน่งได้ต่อไปไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันที่สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ นั้น สามารถรักษาการในตำแหน่งต่อไปได้ จนกว่าสหกรณ์จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้ประกาศเลื่อนการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดใหม่ ไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาจะมีมาตรการผ่อนคลาย หากสหกรณ์ฯ มีการกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายปรีชา ก้าวพุ่มกลาง)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด